

ชื่อเรื่อง	: ความสัจยี่ห้อของพระเจ้าจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 7:1-11
ผู้จัดทำ	: นางสาวทรัพย์ศิริ ครอบขันธุ์
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	: ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงไท อุปเงิน
วันที่อนุมัติผลงาน	: 30 กรกฎาคม 2552
จำนวนหน้า	: 74 หน้า
คำสำคัญ	: ความสัจยี่ห้อของพระเจ้า

### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า “ความสัจยี่ห้อของพระเจ้าจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 7 : 1-11” ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน 4 บทคือ

บทที่ 1 บทนำ เป็นบทที่กล่าวถึงเหตุผล และแรงจูงใจ ของผู้เขียนว่าทำไมพระเจ้ายังคงสัจยี่ห้อต่อประชากรของพระเจ้าทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนดี และมีความสัจยี่ห้อต่อพระเจ้า ในบทนี้กล่าวถึงขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และผลที่คาดว่าจะได้รับจากสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ในการศึกษาเรื่องความสัจยี่ห้อของพระเจ้า

บทที่ 2 แนวคิดเรื่องความสัจยี่ห้อของพระเจ้า ศึกษาถึงแนวความคิดโดยทั่วไปเรื่องความสัจยี่ห้อ ความหมายกับลักษณะของคำว่า “สัจยี่ห้อ” ในรูปแบบของคำกริยา และ คำวิเศษณ์จากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้ประกอบการอธิบายเรื่องความสัจยี่ห้อของพระเจ้าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่

หลังจากศึกษาลักษณะทั่วไปของคำว่า “สัจยี่ห้อ” แล้ว ผู้เขียนได้ศึกษาต่อถึงความสัจยี่ห้อของพระเจ้าที่แสดงออกมาในรูปแบบของการกระทำที่มีต่อบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และ ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งสามารถระบุความสัจยี่ห้อของพระเจ้าออกมาได้เป็นการกระทำตามหัวข้อดังนี้คือ ความสัจยี่ห้อของพระเจ้าในเรื่องคำมั่นสัญญา ความสัจยี่ห้อของพระเจ้าในเรื่องการปกป้อง ความสัจยี่ห้อของพระเจ้าในเรื่องการเลี้ยงดู ความสัจยี่ห้อของพระเจ้าในเรื่องความรัก ความสัจยี่ห้อของพระเจ้าในเรื่องการช่วยกู้ ความสัจยี่ห้อของพระเจ้าในเรื่องการให้อภัย และความสัจยี่ห้อของพระเจ้าในเรื่องการทรงเรียก

จากการศึกษาชีวิตของบุคคลสำคัญเหล่านี้ทำให้ผู้เขียนเห็นว่าการกระทำที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าเป็นบทพิสูจน์สมมุติฐานว่าพระเจ้าทรงมีความสัตย์ซื่ออย่างแท้จริงกับคนที่พระองค์ทรงรัก

ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องการที่จะค้นคว้าถึงเรื่องความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 7:1-11 เพื่อจะได้เข้าใจพระลักษณะที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3 อรรถาธิบายความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 7:1-11 ในบทนี้ผู้เขียนได้ศึกษาถึงเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลว่ามีความเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะพวกเขาจะเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ศึกษาถึงความเป็นมาของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ เบื้องหลังผู้เขียนกลุ่มต่างๆ รูปแบบการเขียนหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ความคิดหลักในการเขียน องค์ประกอบในการเขียน โครงสร้างของหนังสือทั้ง 34 ตอน

ต่อจากนั้นผู้เขียนได้ใช้วิธีการอรรถาธิบายความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในบริบทที่ 7 ข้อ 1-11 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อคือ หัวข้อที่ 1 ข้อที่ 1-5 หัวข้อที่สองในข้อที่ 6 หัวข้อที่ 3 ในข้อที่ 7-8 และหัวข้อที่ 4 ในข้อ 9-11

จากอรรถาธิบายเรื่องความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในบทที่ 7:1-11 ผู้เขียนได้ตีความทางศาสนศาสตร์เรื่องความสัตย์ซื่อของพระเจ้าออกมาได้ 3 ประเด็นคือ 1. ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในเรื่องการรักษาพันธสัญญา 2. ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในเรื่องความรัก 3. ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในเรื่องพระคุณ

จากการอรรถาธิบาย และการตีความทางศาสนศาสตร์ในเรื่องความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ทำให้ผู้เขียนได้ข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าความสัตย์ซื่อเป็นพระลักษณะของพระเจ้า และความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจะยังคงอยู่ตลอดไป เนื่องจากว่าความสัตย์ซื่อเป็นธรรมชาติของพระเจ้าที่ไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นเอง

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ จากการศึกษารื่องความสัตย์ซื่อของพระเจ้าทำให้ผู้เขียนเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ และมนุษย์ต้องพึ่งพาความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการมีชีวิตอยู่ เนื่องจากว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในคำมั่นสัญญา ในความรัก และทรงมีพระคุณให้กับมนุษย์อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเป็นเหมือนกับขุมพลัง และเป็นแหล่งแห่งกำลังใจให้การดำเนินชีวิตคริสเตียนสามารถยืนหยัดต่อสู้กับอนาคตข้างหน้าได้ เพราะเมื่อมองกลับไปยังอดีตก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในการรักษาประชากรของพระองค์ให้อยู่รอดปลอดภัย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คริสเตียนสามารถมั่นใจได้ในอนาคตว่าพระเจ้ายังจะรักษาชีวิตของพวกเขาไว้